

BÁO CÁO NHANH
Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên
Tuần 36 năm 2022 (Từ ngày 3/9 - 9/9/2022)

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo tình hình dư luận xã hội trong thanh niên tuần 36 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên trên các lĩnh vực

- *Về tình hình thế giới:* Dư luận tiếp tục quan tâm đến hình diễn biến chiến sự giữa Nga và Ukraine, thông tin các Bộ trưởng Tài chính của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã công bố ý định cấm dịch vụ hàng hải vận chuyển dầu của Nga nếu giá dầu của nước này không được các đối tác quốc tế chấp nhận. Nguy cơ bất ổn xã hội tại Châu Âu gia tăng vì khủng hoảng năng lượng: Theo AP, ngày 3/9, khoảng 70.000 người đã tập trung tại Quảng trường Wenceslas, trung tâm thủ đô Praha, Cộng hòa Séc trong một cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối các biện pháp ứng phó không kịp thời của chính phủ đối với tình trạng khủng hoảng năng lượng và giá điện, khí đốt tăng cao kỷ lục. Nữ hoàng Elizabeth II, vị quân vương tại vị lâu nhất của Vương quốc Anh, đã qua đời tại Balmoral ở tuổi 96.

- *Về tình hình chính trị:* Dư luận thanh niên quan tâm đến việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết tại kỳ họp thứ 19, cơ quan này đã xem xét, nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các vi phạm được xác định trong công tác cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thực hiện một số dự án đầu tư công; trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ, đảng viên trong ngành bị kỷ luật, xử lý hình sự.

- *Về giáo dục:* Dư luận thanh niên quan tâm đến ngày 05/9, học sinh trên khắp cả nước hào hứng tham gia Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023. Sau hai năm, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các em học sinh mới lại được cảm nhận không khí vui tươi của ngày tựu trường. Tại Lễ Khai giảng, các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trao nhiều suất học bổng và các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dư luận trong đoàn viên, thanh niên rất vui mừng và hy vọng trong năm học tới, các em học sinh sẽ cố gắng, nỗ lực đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Bên cạnh đó, dư luận quan tâm đến vụ việc ngày 6/9, một số học sinh lớp 10 Trường THPT Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đang nghỉ tại phòng học trên tầng 3, bất ngờ 1 mảng vữa với diện tích khá lớn trên trần nhà rơi xuống. Vụ việc xảy ra trong giờ nghỉ nên chỉ có 2 học sinh bị thương nhẹ ở vai và lưng. Tuy các học sinh may mắn không phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, song vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau lễ khai giảng năm học mới đã khiến nhiều học sinh và phụ huynh có con học tại đây lo lắng cho sự an toàn của con mình.

- *Về kinh tế*: Dư luận thanh niên quan tâm đến việc Liên Bộ Công Thương, Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu, mỗi lít xăng RON 95 giảm 430 đồng, về mức 24.230 đồng; xăng E5 RON 92 có giá mới là 23.350 đồng, giảm 370 đồng. Trong khi đó, giá dầu lại tăng ở mức cao. Cụ thể, mỗi lít dầu diesel sẽ tăng 1.430 đồng/lít, lên mức 25.180 đồng/lít. Dầu hỏa cũng tăng 1.390 đồng, lên 25.440 đồng mỗi lít. Riêng dầu mazut lại giảm 470 đồng, về 16.070 đồng/kg.

- *Về văn hóa, văn nghệ*: Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc ca sĩ Tuấn Hưng vi phạm lỗi tổ chức biểu diễn nghệ thuật không có sự cho phép và mang thiết bị âm thanh công suất lớn vào phố đi bộ.

- *Về thể thao*: Dư luận thanh niên tự hào trước thông tin đội tuyển lặn Việt Nam đại thắng World Cup 2022 tại Thái Lan. Giải lặn Cúp Thế giới 2022 diễn ra tại thiên đường du lịch Phuket của Thái Lan vừa kết thúc sau 02 ngày tranh tài chính thức. Ngày 4/9, đội tuyển lặn Việt Nam kết thúc giải đấu với thắng lợi lớn, giành tới 26 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Đây là giải đấu thành công ấn tượng nhất của đội tuyển lặn Việt Nam sau SEA Games 31 (đội tuyển lặn Việt Nam nhất toàn đoàn với 10 HCV trên tổng số 13 nội dung).

2. Tình hình dư luận, xu hướng thanh niên quan tâm trên các trang mạng xã hội

- Trên facebook:

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến vụ nữ streamer Milona, 26 tuổi trú tại thôn Hưng Đạo 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trên sóng livestream có những lời lẽ xúc phạm đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà Nước. Dư luận phản ứng mạnh mẽ và phê phán, lên án hành vi trên.

+ Vừa qua, trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ thông tin vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong (15 nữ, 17 nam), trong đó có một nữ tạp vụ, hầu hết là nhân viên quán và số ít là khách. Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An) có 30 phòng hát. Lúc 20h15 ngày 6/9, lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 của quán, sau đó lan nhanh. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đưa xe thang giải cứu 22 nạn nhân ra khỏi quán theo lối sân thượng. Hàng chục người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

- **Trên tiktok**: Một số trào lưu, hiệu ứng thịnh hành trong tuần thu hút giới trẻ: Hiệu ứng Cartoon Bratz By Paige trên nền nhạc La bu ton, rước đèn ông sao làm bằng cọc tiền, check in biển vô cực Thái Bình,... Bài hát phổ biến được giới

trẻ yêu thích như: Thế là trung thu năm nay vẫn một mình, căng cực căng cực, waiting for you, bout love x addit, đen đá không đường phiên bản rap, vì anh đâu có biết, super freaky girl, ...

3. Tình hình dư luận tại các tỉnh, thành đoàn

Trong tuần 36, Ban Tuyên giáo đã nhận được báo cáo của **59/65** tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (*Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an do yếu tố đặc biệt nên không báo cáo*); trong đó 06 tỉnh, thành đoàn không gửi báo cáo¹. Qua báo cáo của các đơn vị có một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

- *Tỉnh Kiên Giang*: Dư luận quan tâm tới vụ án thầy giáo thể dục đâm chết đồng nghiệp tại trường THCS trên địa bàn Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, do mâu thuẫn, Phạm Thế Giáp, sinh năm 1984, giáo viên dạy bộ môn thể dục tại Trường THCS Nguyễn Du đã dùng dao đâm chết đồng nghiệp của mình tại căngtin của trường.

- *Tỉnh Nam Định*: Dư luận quan tâm với vụ việc bắt giữ 5 đối tượng về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng là: Lê Trung Sơn (sinh năm 2006), trú tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy; Phạm Duy Phúc (sinh năm 2004), trú tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà; Hà Thị Vân Khánh (sinh năm 1999), trú tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Trần Xuân Thành (sinh năm 2004) và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1990) đều trú tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do không có việc làm ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi chơi, khoảng tháng 6/2022, Lê Trung Sơn cùng với Phạm Duy Phúc đã sử dụng tài khoản facebook đăng tin cần người làm việc tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh với mức lương cao. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của bị hại, hai đối tượng Sơn và Phúc đã đưa bị hại ra thành phố Hải Phòng và liên kết với các đối tượng ở Hải Phòng để bán bị hại với số tiền là 2,5 triệu đồng.

- *Tỉnh Hà Tĩnh*: Dư luận thanh niên trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm sự việc ngày 3/9, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc một bé gái 14 tuổi bị nam thanh niên dùng vũ lực hiếp dâm ở bờ đê gần nhà. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/8, bé gái (giấu tên) trên đường về nhà, khi đi đến bờ đê thuộc thôn Vĩnh Phúc thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao dìm vào cổ để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi phát hiện ra sự việc, gia đình bé gái đã trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ, đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm là H.H.Q. (sinh năm 1993) đã bị công an tạm giữ để điều tra, làm rõ.

- *Thành phố Đà Nẵng*:

+ Dư luận thanh niên thành phố quan tâm việc Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tuấn Lâm (sinh năm 1984, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về “Tội làm, tàng trữ, phát tán

¹ Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Đoàn khối các Cơ quan Trung ương.

hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Bùi Tuấn Lâm là thành viên của “Tổ chức xã hội dân sự”, thực chất là các hội, nhóm chống Đảng, Nhà nước và các tổ chức phản động lưu vong. Bùi Tuấn Lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video, livestream có nội dung xuyên tạc và cô xúy các hoạt động nhằm chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, Bùi Tuấn Lâm còn đăng tải, chia sẻ các bài viết xúc phạm lãnh tụ, xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân thực thi pháp luật với mong muốn, mục đích thay đổi chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

+ Dư luận thanh niên Thành phố quan tâm vụ việc nhóm côn đồ do thiếu niên 16 tuổi cầm đầu, ném bom xăng vào nhà dân gây hoang mang dư luận. Trước đó, ngày 5/9, hai nhóm côn đồ do P.T.B (16 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam) cầm đầu và nhóm của N.Q.H (19 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) mâu thuẫn với nhau nên hẹn ở đường Mê Linh (quận Liên Chiểu). Tuy nhiên, do nhóm của H. không đến nên B. bực tức. B. rủ đồng bọn gồm N.V.H.V (15 tuổi), N.V.H (16 tuổi), V.T.H.S (17 tuổi) cùng 2 bạn gái là L.T.B.T (14 tuổi), L.D.H (15 tuổi) tìm đến nhà H. để trả thù. Nhóm của B. la hét, hù dọa nên H. sợ, không dám ra gặp mặt. Vì vậy, B. cho đồng bọn ném đá và bom xăng vào nhà H. làm cháy ghế sofa rồi bỏ đi. Rất may, người dân dập lửa kịp thời nên không gây cháy lan.

- *Tỉnh Đắk Nông*: Dư luận thanh niên và người dân địa phương bày tỏ bức xúc trước thông tin 70 tấn chất thải chôn trái phép ở xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông “núp bóng” san lấp mặt bằng làm đường, chôn phân vi sinh, ủ phân. Công an huyện Đắk R’lấp đang gửi mẫu rác thải giám định để có cơ sở xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi chôn lấp chất thải trái quy định tại xã Kiến Thành. Cuối tháng 8/2022, UBND xã Kiến Thành đã phát hiện xe rơ móc bên trong chứa chất thải rắn màu đen di chuyển đến bãi đất trống thuộc thôn 9 để chôn lấp chất thải. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện diện tích đất san lấp mặt bằng khoảng 400 m², độ cao trung bình đã san lấp khoảng 1,3 m. Vật liệu dùng để san lấp bao gồm các tạp chất, rác thải đã qua phân hủy bốc mùi khó chịu.

- *Thành phố Hồ Chí Minh*: Thanh niên quan tâm đến thông tin cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Vietnam 2022). Sau Vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 30/8 tại TP. Hồ Chí Minh, những video, clip ngắn chia sẻ của các thí sinh trong cuộc thi đã được đăng tải trên trang cá nhân của nhiều diễn viên, người dẫn chương trình, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

- *Tỉnh Tây Ninh*: Dư luận đặc biệt quan tâm đến kết quả điều tra vụ việc thầy giáo Nguyễn Văn Trác - Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh, huyện Bến Cầu có hành vi sàm sỡ học sinh. Sau quá trình điều tra, truy tố đến ngày 07/9/2022, Tòa Án nhân dân huyện Bến Cầu đã quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định. Tòa Án nhân dân huyện Bến Cầu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trác phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, tuyên phạt bị cáo 3 năm tù, bồi thường thiệt

hại cho bị hại là 14.900.000 đồng và hình phạt bổ sung cấm hành nghề 2 năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù.

4. Tình hình dư luận thanh niên trên các báo và trang thông tin điện tử

Trên các báo và trang thông tin điện tử, một số bài viết có lượng tiếp cận, tương tác lớn, như:

- *Trích xuất camera quán karaoke bị cháy ở Bình Dương, thu thập nhiều chứng cứ quan trọng:* Vụ việc này tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, các ý kiến đều tập trung vào công tác phòng cháy chữa cháy. Đa số đều cho rằng công tác phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke này không đảm bảo. Khi xảy ra vụ cháy nhân viên quán không biết xử lý; đồng thời dư luận đề nghị cần quy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cấp phép cho quán karaoke hoạt động khi điều kiện đảm bảo an toàn chưa tốt.

- *Thầy giáo dùng thước, nón bảo hiểm đánh vào đầu học sinh tại Đắk Lắk viết thư xin lỗi hai học sinh bị mình đánh và mong các cơ quan xem xét, giảm nhẹ hình thức kỷ luật:* Bạn đọc bày tỏ thái độ bức xúc và mong rằng cơ quan chức năng sớm có hình thức xử lý. Cũng có ý kiến cho rằng thầy giáo tự kiểm điểm và xin lỗi công khai là hành động đáng ghi nhận, tạo điều kiện để thầy tiếp tục công việc.

- *Giá vàng lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây khiến nhiều người kỳ vọng “mua vàng trước lễ, sau lễ hốt bạc”:* Bạn đọc bày tỏ sự quan tâm trước thông tin trên. Việc giá vàng trong nước duy trì mức cao hơn rất nhiều so với giá thế giới khiến kim loại quý này bị người dân quay lưng. Nhiều ý kiến lên án tình trạng độc quyền, lợi ích nhóm nên dẫn đến tình trạng này. Đa số đều mong cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Trưởng các ban, đơn vị Trung ương Đoàn;
- Viện Nghiên cứu Thanh niên;
- Lưu BTG.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thái An